



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๐๘
ที่ ตร ๐๐๐๙/ ๒๕๖๗ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗
เรียน เกษตรอำเภอกทุกอำเภอก

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ ความว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากบริเวณประเทศไทยตอนบน สภาพอากาศมีฝนตกชุกหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ ๖๐ และต่อเนื่อง ๓ วันขึ้นไป ประกอบกับลมชั้นที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูงประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการตามประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลาก โดยให้ติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดขึ้น รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้ทราบข้อมูลล่วงหน้า รวมทั้งประสานการปฏิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าว จึงขอให้อำเภอดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ และแนวทางการดำเนินงาน ๔ ด้าน ดังนี้

ระยะที่ ๑ ก่อนเกิดภัย ได้แก่ ด้านการป้องกัน (Prevention) และด้านเตรียมความพร้อม (Preparation)

ระยะที่ ๒ ขณะเกิดภัย ได้แก่ ด้านการเผชิญเหตุ (Response)

ระยะที่ ๓ หลังเกิดภัย ได้แก่ ด้านการฟื้นฟู (Recovery)

โดยใช้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติ ผ่านศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยพิบัติด้านพืช ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายวินัย ชัยนัย)
เกษตรจังหวัดตราด



สิ่งที่ส่งมาด้วย